

DANH MỤC 26 KIẾN NGHỊ CỬ TRI ĐANG GIẢI QUYẾT VÀ CHƯA GIẢI QUYẾT ĐÚT ĐIỂM
THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 458/NQ-HĐND NGÀY 11/12/2024
(Kèm theo Công văn số /UBND-KTTH ngày tháng năm 2024)

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	Đơn vị chủ trì giải quyết	Đơn vị phối hợp
I	KIẾN NGHỊ ĐANG GIẢI QUYẾT: 15 kiến nghị		
1	Kiến nghị số 4, Phần I, Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 367/NQ-HĐND ngày 10/7/2024: Liên quan đến đất do Binh đoàn 15 quản lý, hiện nay, tại tổ 6, phường Yên Thế có gần 300 hộ dân tại 06 khu vực đất, Nhân dân đang sử dụng ổn định trên 30 năm (chủ yếu làm nhà ở và sản xuất nông nghiệp). Binh đoàn 15 đã bàn giao 05 khu vực đất cho UBND thành phố Pleiku quản lý, đa số các hộ dân chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do còn một số vướng mắc về thời điểm sử dụng và tạo lập tài sản trên đất. Còn 01 khu đất, diện tích khoảng 6 ha đất (cuối đường Nguyễn Nhạc, Trần Văn Ôn, Nguyễn Lữ) do Quân khu V quản lý chưa được bàn giao về UBND thành phố (đã cấp đất cho hơn 247 hộ gia đình nguyên là cán bộ, chiến sỹ, nhân viên sử dụng từ những năm 1991, 1993 đến nay); đề nghị cấp có thẩm quyền hỗ trợ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân sinh sống tại khu đất này (Cử tri thành phố Pleiku).	Sở Tài nguyên và Môi trường	UBND thành phố Pleiku
2	Kiến nghị số 8, Phần I, Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 367/NQ-HĐND ngày 10/7/2024: Hiện nay một số cán bộ, bộ đội được cấp đất tại đường Ngô Quyền (khu vực Trạm Y tế xã Biển Hồ, trước đây là đất của Quân khu V) từ năm 1993, đến nay vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cử tri đề nghị UBND tỉnh có văn bản đề nghị Quân khu V điều chỉnh đất Quốc phòng, giao quỹ đất này về cho địa phương quản lý, đồng thời chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra thực tế, tháo gỡ vướng mắc để người dân được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tạo điều kiện ổn định cuộc sống (Cử tri thành phố Pleiku).	Sở Tài nguyên và Môi trường	UBND thành phố Pleiku
3	Kiến nghị số 9, Phần I, Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 367/NQ-HĐND ngày 10/7/2024: Đề nghị UBND tỉnh có ý kiến với Ban Quản lý dự án 2 -	Sở Giao thông vận tải	UBND thành phố Pleiku

	Bộ Giao thông vận tải, chủ đầu tư Dự án mở rộng Quốc lộ 19 đoạn qua xã Gào, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai đã làm một số đường đầu nối vào thôn nhưng không đặt cống thoát nước, về mùa mưa gây ngập nước ảnh hưởng đến giao thông, ngoài ra còn một số vị trí khác có đường dẫn vào thôn nhưng không được thi công đường đầu nối. Đề nghị chủ đầu tư và đơn vị thi công hoàn thiện đảm bảo giao thông cho người dân (<i>Cử tri thành phố Pleiku</i>).		
4	Kiến nghị số 2, Phần II, Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 367/NQ-HĐND ngày 10/7/2024: Hiện nay, lưu lượng phương tiện giao thông trên tuyến đường Trần Hưng Đạo - Anh Hùng Núp - Lê Lợi - Nguyễn Tất Thành rất lớn, thường xuyên xảy ra ùn tắc và mất an toàn giao thông vào giờ cao điểm hoặc khi có các sự kiện tổ chức tại khu vực này. Để khắc phục tình trạng trên, cử tri đề nghị mở thông tuyến Trần Hưng Đạo đi qua phía trước Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên, tổ chức giao thông hợp lý tại khu vực này, có thể bố trí loại phương tiện và thời gian đi qua trước khu vực tượng đài Bác Hồ để phương tiện giao thông qua lại như ở các địa phương khác (thành phố Hà Nội, thành phố Vinh, thành phố Quy Nhơn,...) khi có các sự kiện của tỉnh tổ chức ở Quảng trường sẽ phân luồng giao thông như hiện nay (<i>Cử tri thành phố Pleiku</i>).	Sở Giao thông vận tải	UBND thành phố Pleiku
5	Kiến nghị số 4, Phần II, Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 367/NQ-HĐND ngày 10/7/2024: Hiện nay, công trình nâng cấp và sửa chữa, cải tạo tỉnh lộ 665 thuộc dự án hỗ trợ phát triển khu vực biên giới vay vốn ADB - Tiểu dự án tỉnh Gia Lai đoạn qua địa phận các xã Ia Băng, Ia Tôr, Ia Me, Ia Pia, Ia Ga thuộc huyện Chư Prông cơ bản đã triển khai xong. Tuy nhiên, tại thôn Tân Thủy, xã Ia Ga khu vực ngã ba di tích Quốc gia chiến thắng Plei Me (đoạn Km24+200) khi vào mùa mưa, nhất là khi trời mưa to lượng nước lớn đổ về mà hệ thống mương thoát nước hai bên đường và cống thoát nước không thoát nước hết, nên dẫn tới cống thoát nước hay bị nghẹt, tắc cống, nước tràn ra đường ảnh hưởng tới giao thông và xói lở vườn của một số hộ dân phía khu vực gần hạ lưu cống thoát nước; đồng thời tại một số đoạn mương thoát	Sở Kế hoạch và Đầu tư	UBND huyện Chư Prông

	nước hờ trên địa bàn thôn Tân Thủy người dân vẫn chưa được nhận hỗ trợ hai tấm đan để bắc qua mương nước đi vào nhà. Đề nghị cấp có thẩm quyền kiến nghị với đơn vị thi công khắc phục tình trạng trên (<i>Cử tri huyện Chư Prông</i>).		
6	Kiến nghị số 2, trang 1 Báo cáo số 161/BC-HĐND ngày 28/6/2024: HĐND tỉnh Gia Lai ban hành Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 quy định mức thù lao hằng tháng đối với người giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách đứng đầu hội, mức khoán kinh phí hỗ trợ để hội chi trả thù lao hằng tháng đối với người giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách còn lại (đã nghỉ hưu) tại các hội có tính chất đặc thù được Nhà nước hỗ trợ kinh phí thực hiện nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao trên địa bàn tỉnh Gia Lai, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024, nhưng đến nay các hội đặc thù cấp xã chưa nhận được mức thù lao hằng tháng và mức khoán kinh phí hỗ trợ để hội chi trả thù lao hằng tháng. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm triển khai thực hiện nghị quyết (<i>Cử tri thành phố Pleiku</i>).	Sở Tài chính	UBND thành phố Pleiku
7	Kiến nghị số 7, trang 2 Báo cáo số 161/BC-HĐND ngày 28/6/2024: Đề nghị UBND tỉnh xem xét, có cơ chế đặc thù đối với cán bộ, công chức, viên chức tại xã Kon Pne, huyện Kbang. Hiện nay, việc tuyển dụng giáo viên, viên chức y tế, công chức về công tác tại xã rất khó khăn do xã Kon Pne được công nhận là xã vùng I từ năm 2021, do đó một số chế độ hỗ trợ cho người dân, cán bộ, công chức, viên chức công tác tại xã đặc biệt khó khăn không còn. Kon Pne là xã xa nhất huyện Kbang, từ trung tâm huyện đi vào xã Kon Pne khoảng 80 km nhưng các chế độ, chính sách cho người dân cũng giống như các xã trung tâm huyện (<i>Cử tri huyện Kbang</i>).	Sở Nội vụ	UBND huyện Kbang
8	Kiến nghị số 9, trang 3 Báo cáo số 161/BC-HĐND ngày 28/6/2024: Tại Điều 1 Nghị quyết 127/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 của HĐND tỉnh quy định “Khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh, bao gồm: khu vực thuộc Tổ dân phố thuộc phường của thành phố, thị xã; tổ dân phố thuộc thị trấn của các huyện và khu quy hoạch trung tâm hành chính xã được UBND cấp huyện phê duyệt”. Hiện nay cấp xã trên địa bàn huyện có 2 loại quy hoạch là: Quy	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	Sở Xây dựng, UBND huyện Kbang

	<p>hoạch chung xây dựng xã và Quy hoạch chi tiết khu Trung tâm xã. Trong khi đó, tại khu trung tâm xã có số hộ chăn nuôi lợn nhiều, mùi hôi, nước thải phát sinh trong chăn nuôi ảnh hưởng rất lớn đến môi trường sống, làm việc của các hộ dân lân cận, trường học, cơ quan hành chính,...Để có cơ sở áp dụng thực hiện khu dân cư không được phép chăn nuôi trên địa bàn xã, đề nghị UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, sửa đổi nội dung “khu quy hoạch trung tâm hành chính xã được UBND cấp huyện phê duyệt” thành “khu Quy hoạch chi tiết Trung tâm xã được UBND cấp huyện phê duyệt” tại Điều 1 Nghị quyết 127/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 của HĐND tỉnh (<i>Cử tri huyện Kbang</i>).</p>		
9	<p>Kiến nghị số 2, trang 1 Báo cáo số 172/BC-HĐND ngày 27/9/2024: Tỉnh Gia Lai diện tích đất rộng người thưa, nhưng quỹ đất dành cho công trình công cộng làm công viên, cây xanh phục vụ Nhân dân còn thiếu. Hiện tại, trên địa bàn tổ dân phố 3, phường Diên Hồng, thành phố Pleiku có quỹ đất của Nhà khách Tỉnh ủy tại số 20 đường Lê Hồng Phong bỏ trống nhiều năm nay rất lãng phí. Đề nghị UBND tỉnh có hướng sử dụng quỹ đất này làm công viên cây xanh phục vụ sinh hoạt cho Nhân dân (<i>Cử tri thành phố Pleiku</i>).</p>	<p>UBND thành phố Pleiku</p>	<p>Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng</p>
10	<p>Kiến nghị số 5, trang 1 Báo cáo số 172/BC-HĐND ngày 27/9/2024: Theo Quyết định 527/QĐ-UBND ngày 23/8/2021 của UBND tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 thì một phần diện tích đất tại buôn EKia, Buôn Sai (cũ) xã Ia Rсай đã đưa ra khỏi Quy hoạch rừng. Tuy nhiên, đến nay người dân vẫn chưa được đo đạc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh xem xét, sớm thực hiện đo đạc, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân theo quy định để đảm bảo quyền sử dụng đất của người dân (<i>Cử tri huyện Krông Pa</i>).</p>	<p>Sở Tài nguyên và Môi trường</p>	<p>Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Krông Pa</p>
11	<p>Kiến nghị số 7, trang 2 Báo cáo số 172/BC-HĐND ngày 27/9/2024: Hiện nay khu vực An Điền Bắc 2 (cũ) dọc tuyến đường liên xã (nay là đường huyện 76) có 44 hộ dân đã định cư sinh sống từ năm 1998 đến</p>	<p>Sở Tài nguyên và Môi trường</p>	<p>UBND thị xã An Khê</p>

	<p>nay (đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) trên phần diện tích gần 40 ha đất lâm nghiệp do Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc An Khê quản lý. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, tham mưu giải quyết việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các hộ dân trên (<i>Cử tri thị xã An Khê</i>)</p>		
12	<p>Kiến nghị số 8, trang 2 Báo cáo số 172/BC-HĐND ngày 27/9/2024: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành liên quan, hướng dẫn địa phương trong việc giao đất lâm nghiệp cho các hộ dân trên địa bàn huyện Đức Cơ trồng rừng đối với diện tích đất lâm nghiệp chưa có rừng hoặc người dân đã chuyển đổi cây trồng phù hợp với mục đích lâm nghiệp thuộc quản lý của UBND xã để người dân yên tâm đầu tư canh tác lâm nghiệp bền vững. Hiện nay, các hộ dân có nhu cầu trồng rừng và các hộ dân đã được Nhà nước hỗ trợ cây giống trồng rừng, nhưng chưa được giao đất hoặc cho thuê đất lâm nghiệp nên chưa an tâm sản xuất lâm nghiệp để nâng cao độ che phủ rừng và phát triển kinh tế (<i>Cử tri huyện Đức Cơ</i>).</p>	Sở Tài nguyên và Môi trường	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Đức Cơ
13	<p>Kiến nghị số 10, trang 2 Báo cáo số 172/BC-HĐND ngày 27/9/2024: Ngày 08/12/2023, HĐND tỉnh Gia Lai đã ban hành Nghị quyết số 72/2023/NQ-HĐND “Quy định mức thù lao hằng tháng đối với người giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách đứng đầu hội, mức khoán kinh phí hỗ trợ để hội chi trả thù lao hằng tháng đối với người giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách còn lại (đã nghỉ hưu) tại các hội có tính chất đặc thù được nhà nước hỗ trợ kinh phí thực hiện nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao trên địa bàn tỉnh Gia Lai”. Qua triển khai thực hiện, từ ngày 01/01/2024 đã bộc lộ một số điểm không phù hợp với tình hình thực tế ở nhiều tổ chức hội và nhiều địa phương trong tỉnh cụ thể như sau: Theo Nghị quyết số 72/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh Gia Lai chỉ áp dụng cho đối tượng là người nghỉ hưu. Trên thực tế hội ở cấp huyện và chủ yếu là cấp xã, phường, thị trấn, người giữ chức danh Chủ tịch hội là người nghỉ hưu không nhiều, phần lớn là các đồng chí đã có nhiều năm công tác, cống hiến cho phong trào địa phương, có đạo đức phẩm chất tốt, có năng lực trách nhiệm, nhiệt tình trong công tác</p>	Sở Tài chính	UBND huyện Chư Sê

	<p>nhưng do thiếu tiêu chuẩn bằng cấp nên địa phương bố trí các chức danh chủ tịch hội, cùng với các đồng chí này còn nhiều đồng chí hiện đang là công chức, viên chức nhưng kiêm nhiệm chức danh Chủ tịch hội theo chủ trương của tỉnh, huyện về kiêm nhiệm các chức danh. Hiện nay, chưa có một văn bản nào của Trung ương cũng như tỉnh, huyện, quy định hoặc hướng dẫn việc chi trả thù lao cho các đồng chí thuộc nhóm đối tượng này, trên địa bàn địa phương gặp nhiều khó khăn trong việc chi trả, dẫn đến các đồng chí này hiện nay không được chi trả tiền thù lao công tác hội, mặc dù vẫn thực hiện, hoàn thành nhiệm vụ công tác hội cũng như mọi nhiệm vụ khác được giao. Vì vậy, để đảm bảo chế độ, chính sách đối với các đối tượng khi được bầu đảm nhiệm chức danh Chủ tịch hội, đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu, sớm có văn bản quy định, hướng dẫn thực hiện mức thù lao đối với người không phải là người nghỉ hưu được bầu đảm nhiệm chức danh chủ tịch hội ở xã, phường, thị trấn (<i>Cử tri huyện Chư Sê</i>).</p>		
14	<p>Kiến nghị số 11, trang 3 Báo cáo số 172/BC-HĐND ngày 27/9/2024: Việc thu hồi diện tích đất của Công ty Cà phê Việt Đức để xây dựng sân vận động và khu thể thao xã hiện nay đang gặp nhiều khó khăn. Thường trực Đảng ủy, lãnh đạo UBND xã đã trực tiếp làm việc với công ty Cà phê Việt Đức và Nông trường Cà phê Ia Ko ba lần, UBND huyện cũng đã làm việc với Tổng công ty Cà phê Việt Nam nhưng chưa có kết quả. Vì theo Thông báo số 64/VP-TCT 06/02/2024 của Tổng Công ty Cà phê Việt Nam về kết luận của Phụ trách Hội thành viên tại cuộc họp giao ban Tổng Công ty tháng 02/2024, tại điểm (5.3) có yêu cầu “Chủ trương của Tổng Công ty là tiếp tục sử dụng và quản lý các diện tích đất đã được Nhà nước giao/cho thuê theo phương án sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; không thực hiện trao trả/bàn giao cho địa phương, kể cả đất đang sử dụng phục vụ thể thao, hồ đập... Sau khi hoàn thành việc số hóa vùng trồng sẽ xây dựng phương án sử dụng đất, báo cáo trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt sau đó mới thực hiện phương án xử lý”. Nội dung này đã được HĐND tỉnh Gia Lai thống nhất thông qua tại Nghị quyết số 302/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 về việc thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất thực hiện trong</p>	UBND huyện Chư Puh	Sở Tài nguyên và Môi trường

	năm 2024 trên địa bàn tỉnh Gia Lai và điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 75/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 và Nghị quyết số 225/NQ-HĐND ngày 07/4/2023 của HĐND tỉnh. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm trực tiếp làm việc với Tổng Công ty Cà phê Việt Nam để tháo gỡ khó khăn cho huyện và xã (<i>Cử tri huyện Chư Puh</i>).		
15	Kiến nghị số 12, trang 4 Báo cáo số 172/BC-HĐND ngày 27/9/2024: Công ty Cổ phần tập đoàn Đức Long Gia Lai được UBND tỉnh giao đất trồng cao su với diện tích hơn 1.800 ha, hiện nay có hơn 300 ha trồng cao su, diện tích đất còn lại là đất trống. Với diện tích đất trống này, nhiều năm nay Công ty Đức Long đã cho các hộ dân ở huyện Chư Prông thuê đất để trồng cây ngắn ngày, nên dẫn đến tình trạng các hộ dân làng Kuái, xã Ia Blứ tranh chấp đất với Công ty. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lý việc sử dụng đất không đúng mục đích của công ty, để ổn định tình hình an ninh trật tự tại cơ sở và chỉ đạo các sở ngành tham mưu thu hồi lại diện tích đất trống giao cho địa phương quản lý hoặc cho chuyển đổi để công ty có phương án sử dụng trồng các loại cây khác phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng (<i>Cử tri huyện Chư Puh</i>).	Sở Tài nguyên và Môi trường	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Chư Puh
II	KIẾN NGHỊ CHƯA GIẢI QUYẾT: 11 kiến nghị		
1	Kiến nghị số 1, Phần I, Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 367/NQ-HĐND ngày 10/7/2024: Đề nghị UBND tỉnh sớm phê duyệt Dự án đầu tư ổn định đời sống và sản xuất cho người dân sau tái định cư thủy điện An Khê - Ka Nak (cụm Ka Nak) giai đoạn 2016-2018 theo Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg ngày 18/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành “Chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện” (<i>Cử tri huyện Kbang</i>).	Sở Kế hoạch và Đầu tư	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Kbang
2	Kiến nghị số 7, Phần I, Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 367/NQ-HĐND ngày 10/7/2024: Hiện nay trên địa bàn phường Hoa Lư có một số dự án quy hoạch đã lâu, nhưng chưa được triển khai thực hiện như: Dự án quy hoạch giai đoạn 3 Suối Hội Phú, quy hoạch khu đô thị cầu sắt, VK.HighLand ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống người dân, như việc người dân không thể đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.	Sở Tài nguyên và Môi trường	UBND thành phố Pleiku

	Cử tri đề nghị UBND tỉnh xem xét điều chỉnh Quyết định số 55/QĐ-UBND ngày 18/3/2008 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh ranh giới thu hồi đất tổng thể của tổ chức, hộ gia đình tại xã Trà Đa, Hoa Lư, Trà Bá, thành phố Pleiku; giao đất có thu tiền sử dụng đất cho Công ty Cổ phần bất động sản VK.Highland để triển khai Dự án Khu đô thị Cầu Sắt để tạo điều kiện cho người dân ổn định cuộc sống, đồng thời đẩy nhanh tiến độ triển khai các khu quy hoạch trên (<i>Cử tri thành phố Pleiku</i>).		
3	Kiến nghị số 3, Phần II, Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 367/NQ-HĐND ngày 10/7/2024: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu để ban hành Quyết định điều chỉnh lại mức thu phí theo Quyết định số: 15/2017/QĐ-UBND ngày 16/3/2017 của UBND tỉnh Gia Lai về việc ban hành giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh phù hợp với tình hình thực tế hiện nay (<i>Cử tri huyện Mang Yang</i>).	Sở Tài chính	Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng UBND huyện Mang Yang
4	Kiến nghị số 1, trang 1 Báo cáo số 161/BC-HĐND ngày 28/6/2024: Dãy nhà số 08 Phan Đình Phùng - phường Tây Sơn, UBND tỉnh có quyết định thu hồi giao cho Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai quản lý sử dụng, đến nay đã gần 04 năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai vẫn chưa triển khai duy tu sửa chữa sử dụng làm khu trưng bày, để nhà xuống cấp, gây lãng phí. Nội dung này đã được kiến nghị trước Kỳ họp thứ Sáu, HĐND tỉnh và được UBND tỉnh trả lời do tình hình dịch bệnh Covid-19 nên chưa triển khai thực hiện (tại báo cáo số 2484/BC-UBND ngày 28/10/2022). Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh kịp thời triển khai đưa vào sử dụng hoặc trả lại cho thành phố quản lý, sử dụng để tránh gây lãng phí tài sản (<i>Cử tri thành phố Pleiku</i>).	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh	Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND thành phố Pleiku
5	Kiến nghị số 3, trang 1 Báo cáo số 161/BC-HĐND ngày 28/6/2024: Hệ thống mương tưới từ đập Bà Dĩ xuống cánh đồng Ia Krue do Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi Gia Lai quản lý, hiện nay vẫn chưa được xây dựng. Đề nghị UBND tỉnh rà soát, chỉ đạo đầu tư xây dựng (<i>Cử tri thành phố Pleiku</i>).	Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND thành phố Pleiku.

6	<p>Kiến nghị số 13, trang 4 Báo cáo số 161/BC-HĐND ngày 28/6/2024: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Nhà máy nước sạch Ayun Hạ mở rộng phạm vi cung cấp nước sạch cho bà con Nhân dân, nhất là các khu dân cư dọc Quốc lộ 25 (<i>Cử tri huyện Phú Thiện</i>).</p>	<p>Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi</p>	<p>UBND huyện Phú Thiện</p>
7	<p>Kiến nghị số 14, trang 4 Báo cáo số 161/BC-HĐND ngày 28/6/2024: Hiện nay trên địa bàn xã Pờ Tó, huyện Ia Pa có 214 hộ dân người đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đất sản xuất. Đề nghị UBND tỉnh thu hồi diện tích đất Công ty Hoàng Anh Gia Lai thuê trong phần diện tích đất Nông trường cao su tại xã Pờ Tó (diện tích 93,22 ha bỏ hoang không canh tác) giao cho UBND huyện để cấp đất sản xuất cho hộ nghèo thiếu đất sản xuất (<i>Cử tri huyện Ia Pa</i>).</p>	<p>UBND huyện Ia Pa</p>	<p>Sở Tài nguyên và Môi trường</p>
8	<p>Kiến nghị số 15, trang 4 Báo cáo số 161/BC-HĐND ngày 28/6/2024: Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày 17/4/2020 của UBND tỉnh Gia Lai về việc đổi tên Ban Quản lý rừng phòng hộ (QLRPH) Ayun Pa thành Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Tul trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Theo đó, trong phần diện tích hơn 9.000 ha có 4.724,8 ha nằm ngoài diện tích quy hoạch 3 loại rừng. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã bàn giao tạm thời cho UBND huyện Ia Pa quản lý. Hiện nay vùng này có nhiều dự án đang được quan tâm, người dân đang canh tác sản xuất; tuy nhiên đến nay chưa có quyết định chính thức bàn giao cho UBND huyện quản lý, nên UBND huyện chưa có cơ sở để triển khai, lập phương án sử dụng diện tích này, người dân đang canh tác trên phần diện tích này không làm được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đề nghị UBND tỉnh sớm chỉ đạo cơ quan chuyên môn đẩy nhanh tiến độ đo đạc và sớm có quyết định bàn giao chính thức cho UBND huyện để tập trung phát triển sản xuất (<i>Cử tri huyện Ia Pa</i>).</p>	<p>Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn</p>	<p>Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND UBND huyện Ia Pa</p>
9	<p>Kiến nghị số 18, trang 4 Báo cáo số 161/BC-HĐND ngày 28/6/2024: Trên địa bàn huyện Đak Đoa, còn một số dãy nhà ở tập thể cho công nhân nông trường thuộc Công ty Cao su Mang Yang nằm trong khu dân cư đã xuống cấp không sử dụng. Đề nghị UBND tỉnh làm việc với Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam xem xét bàn giao lại cho địa phương quản lý và sử dụng vào</p>	<p>Sở Tài nguyên và Môi trường</p>	<p>Sở Xây dựng, Sở Tài chính, UBND huyện Đak Đoa</p>

	các công trình phúc lợi cho người dân ở địa phương, đảm bảo cho việc quản lý đất công không bị người dân liên kê lấn chiếm (<i>Cử tri huyện Đak Đoa</i>).		
10	Kiến nghị số 19, trang 5 Báo cáo số 161/BC-HĐND ngày 28/6/2024: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đak Đoa phối hợp với các cơ quan chức năng sớm triển khai thực hiện việc rà soát, đo đạc cắm mốc diện tích đất ngoài quy hoạch 03 loại rừng trên địa bàn xã Hải Yang để cấp có thẩm quyền giao về cho địa phương quản lý, sử dụng theo quy định (<i>Cử tri huyện Đak Đoa</i>).	Sở Tài nguyên và Môi trường	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Đak Đoa
11	Kiến nghị số 1, trang 1 Báo cáo số 172/BC-HĐND ngày 27/9/2024: Hơn 30 năm nay, người dân xã Tân Sơn đã sử dụng diện tích vùng bán ngập phía dưới đập nước Biển Hồ để sản xuất lúa 01 vụ. Nhưng đến năm 2011, UBND tỉnh cho ngăn đập nước giữa Hồ A và Hồ B, nâng cao trình trữ nước lên, làm 42,9 ha ruộng của người dân trong vùng bán ngập bị ngập hoàn toàn không sản xuất được. Vì vậy, 133 hộ dân không có ruộng để canh tác nên đời sống rất khó khăn. Đề nghị UBND tỉnh có hướng hỗ trợ hợp lý, tạo điều kiện giúp bà con làm ăn phát triển kinh tế (<i>Cử tri thành phố Pleiku</i>).	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	UBND thành phố Pleiku